

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 61232666
Source : ไทยโพสต์	No :
Date : 20 ก.ค. 2561 Page : 7	

ปตท.ชงบอร์ดเคาะEECIเฟส2

สนช.ศึกษาแผนแม่บทขนส่งอีอีซี/อมตะ-BIGตั้งบริษัทผลิตก๊าซ

ระยอง ● ปตท.เตรียมลุยพัฒนาอีอีซีไอเฟส 2 เสนอบอร์ดอนุมัติงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทุนอุดหนุนฯ คาค 2-3 ปีเห็นเต็มแผน ด้าน สนช. ทุ่ม 18 ล้านบาทศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่อีอีซี ด้านอมตะผนึก BIG ตั้งบริษัทผลิตก๊าซ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมอาคารสำนักวิชาแห่งใหม่ ภายในสถาบันวิทยสิริเมธี ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด ปตท.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณและเปิดประมูลผู้รับเหมาโครงสร้างพื้นฐานในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ ที่ใช้อินโนเวชั่น

“โครงการอีอีซีไอตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. รอการพัฒนาอีกประมาณ 2,000 ไร่ โดยจะร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด โดยจะมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการอย่างครบวงจร” นายชาญศิลป์กล่าว



ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์กล่าวว่าการดำเนินงานในปี 61-63

จะมีอัตราการเติบโตปีละ 2-3% ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น โดยในปี 61 คาดราคาน้ำมัน ปรับขึ้นมากกว่า 60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากปีก่อนราคา น้ำมันดิบอยู่ที่ราว 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่แปรผันไปตามราคาตลาดโลก และมีผลต่อการเติบโตของกำไรที่เติบโตต่ำกว่ารายได้

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ในปี 2562 มีแผนจัดทำแผนแม่บทศึกษาและพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (ทีไออาร์) ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการหาตัวที่ปรึกษาโครงการ คาดใช้งบประมาณ 18 ล้านบาท

นายปิยนตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) กล่าวว่า ได้มีการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง "บริษัท อมตะบีไอจีอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ ABIG" กับ บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน (AMATA) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซ

อุตสาหกรรมปิอนเข้าสู่ภาคการผลิตให้กับผู้ประกอบการโดยเน้นในพื้นที่อีอีซีเป็นหลัก

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด AMATA กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัท ABIG ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่น และได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง ที่มีมากกว่า 1,000 โรงงานในปัจจุบัน และกำลังจะขยายตัวมากขึ้นจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซี.